

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง เลขานุการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ชั้น ๓ อาคารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (เดิม) สวนรื่นฤดี ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งประชาชนเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในเรื่องดังกล่าว และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของ กอ.รมน. ทำให้ทราบว่า ภาครัฐไม่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชน เนื่องจากประชาชนเคยมีบทเรียนจากการทำงานของภาครัฐที่ไม่คำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ประชุมจึงได้มีการแลกเปลี่ยนและหารือในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การทำงานของภาครัฐคำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน

๒. การดำเนินงานของบ้านเอื้อพรองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อศึกษาการดำเนินงานด้านการดูแลอุปถัมภ์และเยียวยาเด็กและเยาวชน ที่ประสบปัญหาทางสังคมของบ้านเอื้อพรองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จากการลงพื้นที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางดำเนินการช่วยเหลือให้สตรีและเด็กเข้าถึงสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชนของบ้านเอื้อพรองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างของการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนให้กับผู้สนใจ โดยเริ่มแรกบ้านเอื้อพรฯ มีทั้งโรงเรียนเอกชนกับสถานรับเลี้ยงเด็กและดูแลสตรีควบคู่กัน มีรายได้จากโรงเรียนเป็นค่าใช้จ่ายในสถานรับเลี้ยงเด็กและสตรี จนกระทั่งโรงเรียนเอกชนปิดตัวลงจึงเหลือเฉพาะบ้านเด็กเอื้อพรที่รับเลี้ยงเด็กและดูแลสตรี ต่อมาได้ขยายเป็นบ้านเอื้อพรองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลกำไร มีภารกิจหลักในการมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กด้อยโอกาสเด็กพิเศษให้เข้าถึงปัจจัย ๔ และการศึกษา รวมไปถึงคุณแม่ไวส์และผู้หญิงที่ถูกทำร้ายมาจากครอบครัว

๓. การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาภาพรวมเป้าหมายของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน และร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายเสนอ และมีมติดังต่อไปนี้

๑. เห็นชอบให้เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒. มอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ระดับภาคหารือร่วมกับนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับการปรับปรุงร่างประกาศสำนักงาน กสม. เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเสนอให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงนามในประกาศต่อไป

๓. มอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ระดับภาค ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ระดับภาค ตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๔. การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยรังสิต

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีความประสงค์ที่จะมีความร่วมมือในการทำงานร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมอบหมายสำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย พิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยรังสิต และให้นำเสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่เกี่ยวกับ กสม. และสำนักงาน กสม. ในการประชุม กสม. ด้านบริหาร ต่อไป